

## บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง	การพัฒนาความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้เรียนด้วยสื่อการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ (คนค้นคน) รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ระดับชั้น ปวส. 2/4 และ ปวส. 2/5 สาขาวิชาการบัญชี
ผู้วิจัย	สิงห์คม วุฒิชชาติ
ปีการศึกษา	2563

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้เรียนด้วยสื่อการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ (คนค้นคน) รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ระดับชั้น ปวส. 2/4 และ ปวส. 2/5 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบ ACCOUNTING Model ที่สอดแทรกสื่อการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนการเรียนการสอน โดยใช้ชื่อสื่อการเรียนการสอนนี้ว่า “สื่อการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ (คนค้นคน)” เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

### ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนาความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้เรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 ระดับชั้น ปวส.2/4 และ ปวส.2/5 สาขาวิชาการบัญชี ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยการใช้รูปแบบการสอน ACCOUNTING Model ที่สอดแทรกสื่อการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 โดยใช้ชื่อสื่อการเรียนการสอนนี้ว่า “สื่อการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ (คนค้นคน)” กิจกรรม 3 วงรอบ ได้แก่ วงรอบที่ 1 สื่อคลิปวิดีโอ (การสร้างแรงบันดาลใจจากดาราไอดอล) ทำให้ผู้เรียนมีปัญหาดลงเหลือเพียง จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84 เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรมในวงรอบที่ 2 สื่อนำตนเอง (เขียนความรู้สึกจากดาราไอดอลสู่ตัวเรา) ทำให้ผู้เรียนมีปัญหาดลงเหลือเพียง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 และเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรมในวงรอบที่ 3 สื่อของจริง (เป้าหมายจากเราสู่ตัวเพื่อน) โดยให้เพื่อนนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในด้านกรเรียน ทำให้ผู้เรียนมีปัญหาดลงเหลือเพียง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนและสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้เป็นนวัตกรรมกรจัดการเรียนกรสอน และควรนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำสำคัญ : ACCOUNTING Model, สื่อการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ (คนค้นคน)